

**ส่วนที่ ๕**  
**สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ**  
**ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)**

\*\*\*\*\*

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นการดำเนินการตามโครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหาร

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนี้

**ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข**

๑. การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนของงาน/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง

๒. ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน ของประชาชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ และคำแนะนำ อบต. จากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/โครงการ การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก

๔. อบต. ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น

๕. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตามประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบต.

สำหรับในปี ๒๕๕๙ จำนวนโครงการตามแผนมี ๑๓๒ โครงการ ดำเนินการได้ ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ถือว่าน้อยมาก และการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนฯ ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมฯ นั้น ทาง อบต.ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนนี้มีบางโครงการที่ดำเนินการแล้ว โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุน เงินสะสม แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนฯ ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมฯ ได้ เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี